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รายงานการประชุม ามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2566 
ของ 

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่ 0107538000312 

 

เวลาและ ถานท่ี  

 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยเริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ เพียงรูปแบบ
เดียว ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ พ.ศ. 2563 รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินความ อดคล้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจก าหนดจาก  านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิก ์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิก ์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านไว้เป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม และมีการบันทึกภาพและเ ียงของการประชุม รวมทั้งผลการลงคะแนนของ
ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการ ่งเ ริมหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะ ื่อ
วิดีทัศน์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.noblehome.com ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษานโยบายความเป็น
่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้  การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องกับการประชุม ามัญผู้ถือหุ้นตามที่หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยก าหนด ประกอบด้วย กระทรวง
พาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกระบวนการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน าร นเทศท่ี อดคล้องกับพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ พ.ศ. 2563 

และประกาศอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ดังมีรายละเอียดปรากฏตามหนัง ือเชิญประชุมที่บริษัทได้ท าการเผยแพร่ผ่านช่องทางบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ  

นางกนกทิพย์ เจริญรัศมี ผู้ด าเนินรายการของการประชุม ามัญผู้ถือหุ้น (“ผู้ด าเนินรายการฯ”) ช้ีแจงถึงวิธีการ
ออกเ ียงลงคะแนน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเ ียง และวิธีการ ่งค าถามผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ดังนี ้

 วิธีการออกเ ียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนับคะแนนเ ียง 

• ในการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาเรื่องตามล าดับระเบียบวาระในหนัง ือเชิญประชุม  
• บริษัทฯ ใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเ ียง  
• ผู้ถือหุ้น ามารถออกเ ียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่

เห็นด้วย” หรือ “งดออกเ ียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เ ียง เลือกลงคะแนนเ ียงผ่านแอปพลิเคชันตามที่ประ งค์ และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อนับคะแนนเ ียง
ต่อไป  าหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนเ ียง กรณีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือก
ความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประ งค์ที่จะลงคะแนนเ ียงเป็น “เห็นด้วย” 
ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ก าหนดเวลาการลงคะแนนเ ียง ในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที ซึ่งการ
ลงคะแนนเ ียง ามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าจะหมดเวลา  

• การออกเ ียงลงคะแนนกรณีมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเ ียงลว่งหน้าโดยระบุไว้ในหนัง ือมอบ
ฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือตามความประ งค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มี ิทธิออกเ ียง
ลงคะแนนในท่ีประชุมอีก และบริษัทฯ ได้น าคะแนนเ ียงดังกล่าวมานับรวมกับคะแนนเ ียงท้ังหมดแล้ว 
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• ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ามารถลงคะแนนเ ียงล่วงหน้าได้โดยเลือกวาระต่าง ๆ ที่ต้องการลงคะแนน โดย 
ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบทุกวาระที่ลงคะแนน และจะต้องลงคะแนนเ ียงในแต่ละ
วาระก่อนจะปิดให้ลงมติ ในวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากระบบประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติใน
วาระใด ๆ คะแนนเ ียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเ ียงจะไม่
ถูกน ามานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากระบบประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็น
การตัด ิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้ารว่มประชุม และลงคะแนนเ ียงในวาระตอ่ไป
ในระบบ 

• ในวาระแต่งตั้งกรรมการจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเ ียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

• ในการนับคะแนนเ ียง บริษัทฯ จะน าคะแนนเ ียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเ ียง มาหักออกจากจ านวน
เ ียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนน ตามแต่กรณี ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นการ
ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชันแบบออนไลน์ ดังนั้น จะไม่มีกรณีของบัตรเ ีย เว้นแต่การลงคะแนนในใบ
มอบฉันทะท่ีได้ ่งมาให้บริษัทฯ ล่วงหน้าในลักษณะดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเ ีย 

(1) การลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้นกรณี Custodian 

(2) การลงคะแนนท่ีมีการออกเ ียงโดยแ ดงเจตนาขัดกัน ยกเว้นกรณี Custodian  

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ภายหลังวาระที่
มีการลงมติเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวจะมี ิทธิลงคะแนนเ ียงได้เพียงในวาระ
ถัดไป ท่ียังมิได้ปิดระบบนับผลคะแนนเท่านั้น และเมื่อปิดระบบนับผลคะแนนในแต่ละวาระแลว้ บริษัทฯ 
จะไม่ ามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ในระบบได้อีก ท้ังนี้ เพื่อความโปร่งใ และเป็นธรรม 

มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเ ียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนน 
ยกเว้น วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนน
เ ียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเ ียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุม
และมี ิทธิออกเ ียงลงคะแนน 

วิธีการ ่งค าถามหรือความคิดเห็น  
• ก่อนลงคะแนนเ ียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแ ดงความคิดเห็นในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยก าหนดระยะเวลาในการ ่งค าถามหรือถามค าถามไม่น้อยกว่า 1 นาทีในแต่
ละวาระ 

• การ ่งค าถามหรือความคิดเห็น ามารถท าได้ 2 รูปแบบ  

o ่งผ่านข้อความ ามารถกดปุ่ม ัญลักษณ์   ดังภาพ เลือกวาระที่ต้องการ อบถามค าถาม และ
พิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม SEND เพื่อ ่งค าถาม  

o ่งผ่านภาพและเ ียง ามารถกดที่ปุ่ม ัญลักษณ์   ดังภาพ จากนั้นพิมพ์ค าถามและกดยืนยัน 
เพื่อท าการรอคิว และรอการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมการวิดีโอคอล 

ขอให้ผู้ถือหุ้นท าการเปิดกล้องและไมโครโฟน เมื่อได้รับ ัญญาณให้ถามค าถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งช่ือ 
นาม กุล และ ถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามค าถามทุกครั้ง เพื่อความครบถ้วนใน
การบันทึกรายงานการประชุม 
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• บ ร ิ ษ ั ท ฯ  จ ั ด ใ ห ้ ม ี ช ่ อ งท า งก า ร ่ ง ค  า ถ ามล ่ ว ง หน ้ า ก ่ อ น กา รประ ช ุ ม ผ ่ า น ทา งอ ี เ ม ล 
corporate.s@noblehome.com หรือโทร าร (66 2) 251-9977 รวมทั้งผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ 
เพื่อน ามาตอบในที่ประชุม 

• บริษัทฯ ขอ งวน ิทธิ์ในการตัดภาพและเ ียงของผู้ถือหุ้นที่ถามค าถามหรือแ ดงความคิดเห็นไม่ ุภาพ 
หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิด ิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการ
รบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น 

• ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามค าถามด้วยภาพและเ ียงเป็นจ านวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการ
ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นท าการ อบถามค าถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตอบค าถาม หรือ
น าค าถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุม 

ในวันนี้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 9 ราย รวมจ านวนหุ้น 50,989,511 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ผู ้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จ านวน 167 ราย รวมจ านวนหุ้น 656,916,040 หุ ้น คิดเป็นร้อยละ 48.0 รวม
ผู ้เข้าร่วมประชุมทั ้ง ิ ้น 176 ราย และนับจ านวนหุ ้นได้เป็นจ านวนทั ้ง ิ ้น 707,905,551 หุ ้น จากจ านวนหุ ้นทั ้งหมด 
1,369,413,525 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.7 ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ 

จากนั้นนาง าวพรรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการ
ประชุม และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ือ่อิเล็กทรอนิก ์ ดังนั้นกรรมการและผู้บรหิารทุกทา่น
ของบริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมประชุมทาง ื่ออิเล็กทรอนิก ์ และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดความล่าช้าของ
การแจ้งผลคะแนน จึงได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินรายการฯ เป็นผู้ประ านงานและด าเนินรายการและประกาศผลคะแนนในแต่
ละวาระให้ท่ีประชุมฯ ได้รับทราบ 

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีได้กล่าวแนะน าตนเอง ประกอบด้วย 

กรรมการบริษัทฯ  

1.  นาง าวพรรณี ชัยกุล ประธานกรรมการ กรรมการอิ ระ ประธานกรรมการ รรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจ อบ และกรรมการบริหาร
ความเ ี่ยง 

2.  นายธงชัย บุศราพันธ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม 

3.  นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง รองประธานกรรมการคนที่  2 กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 

4.  นายซ่ัว ถิง อู กรรมการ 

5.  นายวิลเลียม เวน เลา กรรมการอิ ระ 

6.  รศ. ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ กรรมการอิ ระ ประธานกรรมการตรวจ อบ ประธานกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ และกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

7.  ดร. ต่อบุญ พวงมหา กรรมการอิ ระ ประธานกรรมการบริหารความเ ี ่ยง กรรมการ
ตรวจ อบ กรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ 
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8.  นายวรพจน์ จรรย์โกมล กรรมการอิ ระ กรรมการตรวจ อบ กรรมการ รรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการ  

9.  นายศิระ อุดล กรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความเ ี่ยง 
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ายงานพัฒนาธุรกิจ 2 

10. นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กรรมการ กรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร ายงานการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบจ านวน 10 ท่าน คิดเป็น ัด ่วนร้อยละ 100 

ผู้บริหารที่มิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 

1. นายธีรพล วรนิธิพงศ์ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ ายงานพัฒนาธุรกิจ 1  

  และ (รักษาการ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ายงานบริหารองค์กร 

2. นายอรัฐ เศวตะทัต กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ายงานพัฒนาธุรกิจ 3  

3. นางอรนุช อิติโกศิน กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ายงานพัฒนาธุรกิจ 4  

ต่อจากนั้นนางอนุทัย ภูมิ ุรกุล ผู้ อบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮา ์คูเปอร์  เอบีเอเอ  จ ากัด ซึ่งเป็น
ผู้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 ได้กล่าวแนะน าตนเอง กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีประเด็นซักถามเกี่ยวกับงบการเงิน และ
ประ งค์จะให้ผู้ อบบัญชีเป็นผู้ตอบข้อซักถาม ามารถ อบถามได้  

ต่อมานายชนาเทพ คิ้วเที่ยง ที่ปรึกษากฎหมายอิ ระ ได้กล่าวแนะน าตนเอง โดยจะมาท าหน้าที่ดูแลให้การ
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใ ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงตรวจ อบการนับคะแนนเ ียง 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยล าดับตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้ระบุไว้ใน
หนัง ือเชิญประชุมที่ได้จัด ่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มีวาระการประชุมตาม  าเนารายงานการประชุมที่ได้จัด ่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนัง ือเชิญประชุมแล้ว 

จากนั้นได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแ ดงความเห็นเก่ียวกับรายงานการประชุม ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแ ดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเ ียงรับรองรายงานการประชุม ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วย
เ ียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเ ียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุม ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ซึ่งประชุมไปเม่ือ
วันที่ 28 เมษายน 2565 ตามที่ได้น าเ นอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเ ียงดังนี้ 

 

 

 

เห็นด้วย 708,005,161 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 390 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

งดออกเ ียง 0 เ ียง 
 

 

 

บัตรเ ีย 0 เ ียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร กล่าว รุปภาพรวมของการด าเนินงานในปี 2565 ใน ่วนของเป้าหมายที่ประ บ
ความ  าเร็จ ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทฯ เปิดตัวโครงการใหม่จ านวน 11 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 31,550 ล้านบาท ได้แก่  
1.) โครงการนิว ดิ ทริค อาร์9 2.) โครงการนิว เมกา พลั  บางนา 3.) โครงการนิว ซี- แควร์ วนหลวง 
เตชัน เฟ 1 4.) โครงการนิว อีโว อารีย์ 5.) โครงการนิว คอนเน็กซ์ คอนโด ดอนเมือง 6.) โครงการนิว 

ครอ  คูคต เตชัน เฟ 1 7.) โครงการโนเบิล คิวเรท 8.) โครงการโนเบิล ครีเอท 9.) โครงการนิว โคฟ 
นอร์ธ ราชพฤกษ์ 10.) โครงการโนเบิล เคิร์ฟ และ 11.) โครงการนิว ริเวอร์เร ต์ ราษฎร์บูรณะ 

2. บริษัทฯ มียอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 17,400 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 117 เมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นยอดขายจากโครงการใหม่และโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อ ร้างจ านวน 14,703 

ล้านบาท และโครงการที่ ร้างแล้วเ ร็จอีกจ านวน 2,697 ล้านบาท  
3. บริษัทฯ มีรายได้ที่รอการรับรู้ (Backlog) ณ ิ้นปี 2565 จ านวน 19,627 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการ

คอนโดมิเนียม High rise จ านวน 17,075 ล้านบาท และโครงการคอนโดมเินียม Low rise จ านวน 2,552 

ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ จ านวน 8,849 ล้านบาท และเป็นโครงการร่วมทุน 
จ านวน 10,778 ล้านบาท โดยมีโครงการที่ ่งมอบได้ในปี 2566 จ านวน 3,270 ล้านบาท และโครงการที่
จะทยอย ่งมอบภายใน 3 ปี ข้างหน้าอีกจ านวน 16,357 ล้านบาท 

4. บริษัทฯ มี ินค้าพร้อมขาย ณ ิ้นปี 2565 จ านวน 30,437 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการคอนโดมเินยีม 
High rise จ านวน 23,865 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียม Low rise จ านวน 6,571 ล้านบาท โดย
เป็นโครงการที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ จ านวน 16,669 ล้านบาท และเป็นโครงการร่วมทุน จ านวน 13,767 

ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นโครงการที่ก่อ ร้างแล้วเ ร็จในปี 2566 จ านวน 11,391 ล้านบาท และโครงการที่อยู่
ระหว่างก่อ ร้างให้แล้วเ ร็จภายใน 3 ปี ข้างหน้ามูลค่าประมาณ 19,046 ล้านบาท  

5. ในปี 2565 บริษัทฯ มี ่วนแบ่งการตลาด (Market share) ลูกค้าต่างประเทศเป็นร้อยละ 60 ซ่ึงถือเป็นจุด
แข็งของบริษัทฯ โดยมีปัจจัยหลักที่  าคัญในเรื่องของราคาขายที่ให้ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศใน
ราคาเดียวกัน มีการเพิ่ม ินค้าขายที่มีความหลากหลาย ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าในทุกกลุ่ม ท าให้บริษัทฯ 
ามารถขยายฐานลูกค้าได้มากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ ว่าจ้าง

บริษัทที่ต่างประเทศ ในฐานะตัวแทน (Distributors) เพื่อท าการตลาด  าหรับเป้าหมายกลุ่มลูกค้า
ต่างชาติ 

6. หากเปรียบเทียบยอดขายในช่วงก่อนและหลังการเกิด ถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วง
ปลายปี 2562 จะพบว่าในปี 2565 บริษัทฯ ามารถท ายอดขายจ านวน 607 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 2,820 

ล้านบาท ซ่ึงใกล้เคียงกับปี 2562 ทีท่ ายอดขายได้จ านวน 620 ยูนิต คิดเป็นมูลค่า 3,490 ล้านบาท  

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ ประ บความ  าเร็จจากการเพิ่ม ัด ่วนการขายลูกค้าต่างประเทศในโครงการ 
นิว ดิ ทริค อาร์9 โดย ามารถท ายอดขายได้ถึงร้อยละ 34 ของมูลค่าโครงการ ่งผลให้บริษัทฯ ขยาย
ัด ่วนฐานลูกค้าต่างชาติไปยังประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น จีน ไต้หวัน ิงคโปร์ ฮ่องกง และ 

เมียนมาร์ เป็นต้น 
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 าหรับปี 2566 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายยอดขายโครงการ (Pre-sale) มูลค่า 23,000 ล้านบาท และรายได้รวม 
มูลค่า 15,000 ล้านบาท โดยตั้งเป้าจะเปิดโครงการใหม่อีกประมาณ 10 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 23,300 ล้าน
บาท แบ่งเป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม จ านวน 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 12,100 ล้านบาท โครงการบ้านเดี่ยวและ
ที่ดินเปล่า จ านวน 5 โครงการ มูลค่าประมาณ 6,600 ล้านบาท และโครงการทาวน์เฮ้า ์ จ านวน 3 โครงการ มูลค่าประมาณ 
4,600 ล้านบาท ทั้งนี ้บริษัทฯ มีโครงการที่เปิดตัวไปในไตรมา แรก จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ นิว คอร ์คูคต เตชัน 

เป็นโครงการร่วมทุน มูลค่าโครงการ 2,200 ล้านบาท ซึ่งได้รับกระแ ตอบรับที่ดีเยี่ยม และโครงการ นิว ไฮบ์ ุข วั ดิ์ เป็น
โครงการทาวนเ์ฮา้ ์ มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท  

นอกจากน้ีในช่วงไตรมา  3 และ 4 จะมีการเปิดโครงการเพิ่มเติม ได้แก่ 

- โครงการ โนเบิล อเวย์ ชะอ า บีช ฟรอนช์ เป็นโครงการที่ดินเปล่า อยู่ติดทะเลชะอ า มูลค่าโครงการ 400 
ล้านบาท 

- โครงการ The Embassy Wireless เป็นโครงการร่วมทุนกับ Hongkong Land ตั้งอยู่บนถนนวิทยุ เป็น
โครงการคอนโดมิเนียม High rise มูลค่าโครงการ 9,900 ล้านบาท  

- โครงการ เทอร์รา พระราม 9 - เอกมัย เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท 

- โครงการ เอควา ริเวอร์ฟร้อนท์ ราษฎร์บูรณะ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ริมแม่น ้าเจ้าพระยา บนถนน 
ราษฎร์บูรณะ มูลค่าโครงการ 1,900 ล้านบาท  

- โครงการ นิว เวิร์  กรุงเทพกรีฑา เป็นทาวน์เฮ้า ์ ตั้งอยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑา มูลค่าโครงการ 1,800 ล้าน
บาท  

- โครงการ โนเบิล กรุงเทพกรีฑา ซ่ึงเป็นโครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท 

- โครงการ โนเบิล ราชพฤกษ์ 345 เป็นโครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 1,600 ล้านบาท  
- โครงการ นิว เว เกต คลองบางไผ่ เป็นโครงการทาวน์เฮ้า ์ มูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท  

ใน ่วนของโครงการที่ ามารถโอนกรรม ิทธ์ิได้ในปีนี ้ได้แก่ โครงการ นิว โนเบิล ไฟฉาย-วังหลัง และโครงการ 
นิว ซี- แควร์ วนหลวง เตชัน  าหรับบ้านเดี่ยวและที่ดินเปล่าจะทยอย ร้างและ ่งมอบตลอดทั้งป ีโดยแบ่งเป็นโครงการที่
เปิดตัวก่อนปี 2566 จ านวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ โนเบิล เกเบิล วัชรพล โครงการ นิว คอนเน็กซ์ เฮา ์ ดอนเมือง 
โครงการ นิว โคฟ นอร์ธ ราชพฤกษ์ โครงการ โนเบิล เคิร์ฟ และโครงการ โนเบิล คิวเรท และโครงการที่จะเปิดตัวในปี 2566 

จ านวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ นิว ไฮบ์ ุข วั ดิ์ โครงการ โนเบิล อเวย์ ชะอ า บีช ฟรอนช์ โครงการ เทอร์รา พระราม 9 

– เอกมัย โครงการ เอควา ริเวอร์ฟร้อนท์ ราษฎร์บูรณะ โครงการ นิว เวิร์  กรุงเทพกรีฑา โครงการ โนเบิล กรุงเทพกรีฑา 
โครงการ โนเบิล ราชพฤกษ์ 345 และโครงการ นิว เว เกต คลองบางไผ่ 

ทั้งนี้ เมื่อน ามูลค่า ินค้าพร้อมขาย ณ ิ้นปี 2565 มูลค่า 30,400 ล้านบาท รวมกับมูลค่าโครงการที่จะเปิดใหม่
ในปี 2566 จ านวน 10 โครงการ มูลค่า 23,300 ล้านบาทแล้ว จะ ่งผลให้บริษัทฯ มี ินค้าพร้อมขาย ณ ิ้นปี 2566 รวมเป็น
มูลค่า 53,700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นกลุ่มลูกค้า Ultra Luxury คิดเป็นร้อยละ 9 กลุ่มลูกค้า Upper – Luxury คิดเป็นร้อยละ 
53 และกลุ่มลูกค้า Premium – Affordable คิดเป็นร้อยละ 38 

ต่อมาคุณธงชัย บุศราพันธ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงความมุ่งมั ่นในการด าเนินธุรกิจที่ปราศจากการทุจริต              
คอร์รับชัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะเป็น มาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 
มีนาคม 2564 และในป ี2565 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ด าเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดให้มีการประเมินความเ ี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับทุจริตคอร์รัปชันของบรษิัทฯ 
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2. จัดท านโยบายและจัดท าแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศใช้เป็นนโยบายภาค
บังคับของบริษัทฯ รวมถึง ื่อ ารนโยบายดังกล่าวต่อคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น  
บริษัทฯ มีนโยบายงดรับของขวัญ ของก านัล จากคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทุกกรณี 

3. จัดกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการประเมินผลเกี่ยวกับความเข้าใจในนโยบายและแนว
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 

4. จัดการ ื่อ าร ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อรณรงค์การงดรับของขวัญ หรือของ
ก านัลทุกประเภท ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ Email Facebook และ Website ของบริษัทฯ ไปยังคู่ค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ 

5. บริษัทฯ ได้ ่งอีเมลจดหมายเปิดผนึกเชิญชวนบริษัทคู่ค้า พันธมิตรทางการค้า และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง เข้า
ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย 

ทั้งนี ้ในปี 2566 บริษัทฯ มีแผนเตรียมจัดท าแบบประเมิน และเอก ารประกอบการรับรอง CAC เพื่อยื่นขอต่อ
อายุล่วงหน้าภายในไตรมา ที่ 3 ของปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ จะครบก าหนดที่จะต้องต่ออายุการรับรอง CAC ในเดือน
มีนาคม 2567 

ประธานฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้น ซักถามเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

ผู้ถือหุ้น อบถามว่า ปัจจุบันโครงการโนเบิล ครีเอท ได้ด าเนินการถึงขั้นตอนใด ได้รับการอนุมัติการก่อ รา้ง 
และเริ่มก่อ ร้างแล้วหรือไม่ ปัจจุบันเปิดการขายแล้วหรือไม่ 

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการโนเบิล ครีเอทได้เปิดขายโครงการ และโครงการได้ผ่านการอนุมัติการ
จัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ ิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อ ร้างในไตรมา ที ่2 ปีน้ี 

ผู้ถือหุ้น ขอให้คุณธงชัยชี้แจงถึงเรื่องการถือหุ้นผ่านคั โตเดียน และราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่มีการเคลื่อนไหว
ผิดปกติในช่วงก่อนและหลังโควิดว่ามีการปั่นหุ้นหรือการใช้ข้อมูลภายในหรือไม่ พร้อมกับขอติดตามเรื่องข้อมูลที่เคยแจ้งว่าจะ
จัด ่งเพิ่มเติมจากการประชุม ามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ีผ่านมา 

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตรวจ อบเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของผู้บริหารและพนักงาน และไม่พบ
เหตุผิดปกติแต่อย่างใดที่แ ดงถึงการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ  าหรับเรื่องการถือครองหุ้น ปัจจุบันคุณ
ธงชัยได้ถือหุ้นทั้งในนามตนเอง และถือผ่านคั โตเดียน โดยทุกรายการของการซื้อขายจากการถือหุ้นทั้ง 2 ช่องทาง จะต้อง
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ผ่านทาง  านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจ อบความเคลื่อนไหวของการซื้อขาย  าหรับช่วงที่ผ่านมา ผ่านทางเว็บไซต์ของ  านักงานก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ รวมถึง ามารถตรวจ อบรายการถือครองหุ้นของผู้บริหารทุกท่านได้ด้วยเช่นกัน 

ต่อมาคุณธงชัยได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงข้อมูลเปรียบเทียบกับอุต าหกรรมของบริษัทฯ ตามที่เคยแจ้งในที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเมื่อปีก่อนนั้น เนื่องจากทุกไตรมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Analyst Meeting เชิญนักวิเคราะห์เข้าร่วมฟังและจัดท า
รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานบริษัทฯ เปรียบเทียบกับอุต าหกรรม รวมถึงกิจกรรม Opportunity day ผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ถือหุ้น ามารถดาวน์โหลดรายงานการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานต่าง ๆ เหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน ดังนั้นกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ ามารถ
ติดตามจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้ 
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ผู้ถือหุ้น อบถามว่า มีโครงการใดของบริษัทฯ ออกแบบและขออนุญาตที่ผิดกฎกระทรวงหรือกฎหมายหรือไม่ 
ขอให้ชี้แจงรายละเอียดการขออนุญาตของโครงการ โนเบิล ครีเอท มีด้านใดของที่ตั้งโครงการติดถนน าธารณะหรือติดถนน
ภารจ ายอมหรือไม่  

คุณธงชัย ได้ชี ้แจงว่า การด าเนินงานออกแบบหรือการขออนุญาตในทุกโครงการของบริษัทฯ อยู่ภายใต้
กฎระเบียบต่าง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงมั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ ได้ด าเนินการขออนุญาตด าเนินโครงการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลเรื่องการ
ขออนุญาตโครงการเพิ่มเติม ามารถติดต่อขอไปที่หน่วยงานภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการขออนุญาตต่าง ๆ เหล่านี้ได้
โดยตรง หรือ ามารถดาวน์โหลดรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ ิ่งแวดล้อม (EIA) ที่เปิดเผยอยู่บนเว็บไซต์ของ  านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม ซ่ึงในรายงานจะระบุข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับโครงการตามที่ผู้ถือหุ้นได้ อบถามมา 

ผู้ถือหุ้น อบถามถึงเรื่องการซ้ือขายที่ดินบนถนนประดิษฐ์มนูญธรรมให้กับบริษัท มาเจ ติค พาร์ค จ ากัดและ
บริษัท ฟิวเจอร์ โดเมน จ ากัด เป็นการซ้ือขายที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ มีการช าระเงินตาม ัญญาซ้ือขายจริงหรือไม่  

คุณธงชัย ได้ช้ีแจงว่า การซ้ือขายที่ดินของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดท า ัญญาซ้ือขาย 
และมีการช าระเงินอย่างถูกต้อง รวมถึงมีการลงบันทึกบัญชีตามรายการที่เกิดข้ึนจริง กรณีผู้ถือหุ้นต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ามารถ อบถามจากกรมที่ดินเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลประกอบ 

ผู้ถือหุ้น อบถามถึงการบริหารงานของบริษัทลูก มีการควบคุมตรวจ อบให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือตามหลัก
ธรรมาภิบาลอย่างไร 

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารงานบริษัทลูกด้วยแนวปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกันกับของบริษัทแม่ ซ่ึง
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ ี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแ ดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจาก
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงคะแนนเ ียง ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณา และรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  าหรับรอบปีบัญชี ิ้น ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจ อบโดย
ผู้ อบบัญชี 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 8,678 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 16.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากการให้บริการและบริหารงานก่อ ร้างที่เพิ่มขึ้นจาก
โครงการร่วมทุน และมีการรับรู้รายได้จากการขายธุรกิจอ ังหาริมทรัพย์จ านวน 6,692 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา  

บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นรวมจ านวน 2,086 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อัตรา
ก าไรข้ันต้นรวมเท่ากับร้อยละ 25.4 ลดลงจากร้อยละ 33.0 เมื่อเทียบกับปทีี่ผ่านมา อัตราก าไรข้ันต้นจากธุรกิจอ ังหาริมทรพัย์
 าหรับปี 2565 มีอัตราร้อยละ 29.8 ลดลงจากปทีี่ผ่านมาซ่ึงมีอัตราร้อยละ 34.1  

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ านวน 1,595 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายคอมมิชชั่น  าหรับลูกค้าต่างชาติที่ลดลงตามการลดลงของรายได้จากการโอนกรรม ิทธิ์ห้องชุดโครงการ
คอนโดมิเนียม  าหรับลูกค้าต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร  าหรับปี 2565 เท่ากับ 830 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึน
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ร้อยละ 25.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการรับรู้ค่าเ ื่อมและค่าตัดจ าหน่ายจากรายการหนี้ ินตาม ัญญาเช่าตาม
มาตรฐานบัญชีเรื่อง ัญญาเช่า (TFRS 16) ของ  านักงานออฟฟิศเพิ่มข้ึน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายพนักงานตามแผนการขยายธุรกิจ 

บริษัทฯ มีก าไร ุทธิจ านวน 455 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 51.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลกระทบ
จาก 1) มีก าไรเล็กน้อยจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอ ังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในปี 2565 จ านวน 11 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับปี 2564 ที่มีการรับรู้จ านวน 260 ล้านบาท 2) มีรายได้อื่นที่ลดน้อยลงจากการรับรู้รายได้จากการยกเลิก ัญญาที่ลด
น้อยลง 3) มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพ่ิมมากข้ึนจากการรับรู้ค่าเ ือ่มและค่าตัดจ าหน่ายจากรายการหนี้ นิตาม ญัญาเช่าตาม
มาตรฐานบัญชีเรื่อง ัญญาเช่า (TFRS 16) ของ  านักงานออฟฟิศเพิ่มขึ้น รวมถึงมีค่าใช้จ่ายพนักงานตามแผนการขยายธุรกิจ 
4) มีต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมข้ึนจากการออกหุ้นกู้และตั๋วเงินระยะ ั้นในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงดอกเบี้ยจากหนี้ ิน ัญญาเช่าที่
เพิ่มมากข้ึน 

คุณอรรถวิทย์ กล่าวต่อว่า  าหรับงบแ ดงฐานะทางการเงิน บริษัทฯ มี ินทรัพย์รวม (Total Assets) มูลค่า 
22,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 จากปีที่ผ่านมาเนื่องจาก 1) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นจ านวน 1,198 ล้าน
บาทจากการรับจ้างบริหารงานก่อ ร้าง  าหรับโครงการร่วมทุนที่เพิ่มมากขึ้น 2) เงินให้กู้ยืมระยะ ั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก
การร่วมค้าที่เพิ่มขึ้นจ านวน 940 ล้านบาทจากโครงการร่วมทุนที่อยู่ระหว่างการก่อ ร้าง 3) ินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจ านวน 
781 ล้านบาทจากโครงการที่ ร้างแล้วเ ร็จเพิ่มมากข้ึน 

่วนประกอบหลักของ ินทรัพย์รวมประกอบด้วย 1) ต้นทุนการพัฒนาอ ังหาริมทรัพย์จ านวน 11,825 ล้าน
บาท 2) ินค้าคงเหลือจ านวน 2,212 ล้านบาท 3) เงิน ดและรายการเทียบเท่าเงิน ด และเงินฝากประจ าที่ติดภาระค ้าประกัน
จ านวน 1,805 ล้านบาท 4) ินทรัพย์ ิทธิการใช้จ านวน 1,082 ล้านบาท 

ใน ่วนของหนี้ ิน บริษัทฯ มีหนี้ ินรวมทั้งหมด 16,554 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 1,902 ล้านบาท จาก ณ ิ้นปี 2564 
าเหตุหลักมาจากหนี้ ินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มข้ึนจ านวน 2,014 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ ุทธิจ านวน 2,488 ล้านบาท และ

เงินกู้ระยะยาวจาก ถาบันการเงิน ุทธิจ านวน 216 ล้านบาท ในช่วงปีท่ีผ่านมา  

่วนประกอบหลักของหนี้ ินรวมประกอบด้วย 1) เงินกู ้จาก ถาบันทางการเงินจ านวน 5,132 ล้านบาท 

 าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อ ร้างและโครงการที่จะเปิดในปี 2566 2) หุ้นกู้จ านวน 7,501 ล้านบาท 3) เงินมัดจ าและ
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าจ านวน 935 ล้านบาท 4) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนจ านวน 1,529 ล้านบาท 

 าหรับ ่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มี ่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 5,942 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 314 ล้านบาท จาก 
ณ ิ้นปี 2564 เนื่องมาจากก าไร ะ มที่เพิ่มข้ึน  

อัตรา ่วนทางการเงินที่  าคัญ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 7.9 อัตราผลตอบแทน
ินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 4.5 และอัตรา ่วนหนี้ ินที่มีภาระดอกเบี้ย ุทธิต่อ ่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.8 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.6 

เท่าจาก ิ้นปี 2564 เนื่องจาก าเหตุหลักมาจากมีหนี้ ินท่ีมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มมากข้ึนจากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ระยะยาวจาก
ถาบันทางการเงิน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงด ารงอัตรา ่วนทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้ในกรณีที่ออกตรา ารหนี้  (เงินกู้

และหุ้นกู้) กล่าวคือ ก าหนดให้อัตรา ่วนหนี้ ินที่มีภาระดอกเบี้ย ุทธิต่อ ่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.5 เท่า ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
พยายามบริหารจัดการให้ไม่เกิน 2 เท่า  

่วนของโครง ร้างหนี้ (Debt Profile) ณ ิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีหนี้ ินที่มีภาระดอกเบี้ยเท่ากับ 12,670 ล้าน
บาท ประกอบด้วยหุ้นกู้และตั๋วแลกเงินประมาณ 7,533 ล้านบาท และเงินกู้โครงการประมาณ 5,138 ล้านบาท คิดเป็น ัด ่วน
ระหว่างหุ้นกู้ระยะยาวและเงินกู้โครงการเท่ากับร้อยละ 59 ต่อร้อยละ 41 นอกจากน้ันบริษัทฯ มีเงินกู้โครงการที่ยังไม่ได้เบิกใช้
จ านวน 4,614 ล้านบาท ซ่ึง ามารถเบิกใช้ได้ถ้าเกิดความจ าเป็น บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก (Weighted 
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Average Cost of Fund) เท่ากับร้อยละ 4.4 ซึ ่งเพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ 4.2 ในปีที ่ผ่านมา ทั้งนี้ในปี 2566 บริษัทฯ ประ บ
ความ  าเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อไปช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดในปี 2566 จ านวน 2,433 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
วางแผนออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อไปช าระคืน (Refinance) เรียบร้อยแล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับงบการเงิน  าหรับรอบปีบัญชี ิ้น ุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
ซ่ึงผ่านการตรวจ อบโดยผู้ อบบัญชีตามที่ได้เ นอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

ผู้ถือหุ้น อบถามว่า ปัจจุบันอัตรา ่วนหน้ี ินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ทุธิต่อ ่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest bearing 

debt to equity) ปัจจุบันค่อนข้าง ูง มีแนวโน้มจะลดลงในปีนี้หรือไม่ 

คุณอรรถวิทย์ ได้ช้ีแจงว่า บริษัทฯ พยายามบริหารจัดการอัตรา ่วนหนี้ ินท่ีมีภาระดอกเบี้ย ุทธิต่อ ่วนของผู้
ถือหุ้นให้ต ่ากว่า 2 เท่า โดยปัจจุบันอัตรา ่วนหนี้ ินที่มีภาระดอกเบี้ย ุทธิต่อ ่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยังไม่ถึงเกณฑ์ 
covenant ที่ก าหนดไว้ที่ไม่เกิน 2.5 เท่า ซึ่งถ้าบริษัทฯ ามารถบริหารผลประกอบการให้เกิดก าไร บริษัทฯ จะ ามารถลด
ัด ่วนดังกล่าวได้ ทั้งนี้การพิจารณาอัตรา ่วนดังกล่าวต้องพิจารณาจากผลประกอบการรายปีของบริษัทฯ มากกว่า ผล

ประกอบการรายไตรมา  เนื่องจากตัวเลขผลประกอบการระหว่างไตรมา อาจยังไม่แ ดงถึงผลประกอบการภาพรวมทั้งปีที่
ชัดเจน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแ ดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเ ียงอนุมัติงบการเงิน  าหรับรอบปีบัญชี ิ้น ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจ อบโดย
ผู้ อบบัญชี ตามที่เ นอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเ ียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเ ียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงิน  าหรับรอบปีบัญชี ิ้น ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่าน
การตรวจ อบโดยผู้ อบบัญชีด้วยคะแนนเ ียงดังนี้ 

เห็นด้วย 708,005,261 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 290 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเ ียง 0 เ ียง 
 

 

 

บัตรเ ีย 0 เ ียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 และงดการจัด รรก าไร ุทธิ
เพ่ือเป็นทุน  ารองตามกฎหมาย 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่            

ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไร ุทธิจากงบการเงินรวมในแต่ละปีหลังหักเงิน  ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่
กฎหมายก าหนดไว้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่ง หากมีความ
จ าเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอัตราน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึ้นอยู่กับกระแ เงิน ด 
ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะ มอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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คุณอรรถวิทย์กล่าวต่อว่า  าหรับการจ่ายเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ ม ่าเ มอ จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลที่ 0.20 บาทต่อหุ้นจากผลประกอบการในปี 2565 และก าไร ะ ม โดยจะก าหนดการ
ขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude Dividend) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี ิทธิได้รับเงินปันผลใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รวมการจ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 273,882,705 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อก าไร ุทธิตามงบการเงินรวม (Payout ratio) เท่ากับร้อยละ 60.2 ซ่ึง
อดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

นอกจากนี้ คุณอรรถวิทย์ ได้แถลงต่อที่ประชุมต่อไปว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 116 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัด รรก าไร ุทธิประจ าปี ่วนหนึ่งไว้เป็นทุน  ารองไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร ุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน ะ มยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน  ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีทุน  ารองตามกฎหมายจ านวน 171,176,691 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว  ดังนั้นจึงไม่ต้องจัด รรก าไร ุทธิเพื่อเป็นทุน  ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติม  

ประธานฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล  าหรับผลการด าเนินงานปี 2565 และ
การงดการจัด รรเงินก าไร ุทธิเพื่อเป็นทุน  ารองตามกฎหมายตามที่ได้เ นอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแ ดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเ ียงอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล  าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 และก าไร ะ ม ในอัตรา
หุ้นละ 0.20 บาท (ยี่ ิบ ตางค์) โดยจ่ายจากก าไร ุทธิและก าไร ะ ม พร้อมท้ังก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มี ิทธิได้รับเงินปันผล
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รวมถึงงดการจัด รรก าไร ุทธิเพื่อเป็น
ทุน  ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการจัด รรครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ตามที่ได้เ นอให้ที่ป ระชุมพิจารณา 
ซ่ึงการลงมติต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเ ียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเ ียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล  าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2565 
และก าไร ะ ม ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่ ิบ ตางค์) โดยจ่ายจากก าไร ุทธิและก าไร ะ ม พร้อมทั้งก าหนดรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นที่มี ิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 
รวมถึงงดการจัด รรก าไร ุทธิเพ่ือเป็นทุน  ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการจัด รรครบจ านวนตามที่กฎหมายก าหนด
แล้ว ด้วยคะแนนเ ียงดังนี้ 

เห็นด้วย 708,005,401 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 เ ียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเ ียง 150 เ ียง   

บัตรเ ีย 0 เ ียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังผู้ อบบัญชี และก าหนดค่า อบบัญชีประจ าปี 2566 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้รองศา ตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

รองศา ตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ 
บริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจ อบได้พิจารณา
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คุณ มบัติของผู้ อบบัญชีได้แก่ นางอนุทัย ภูมิ ุรกุล ผู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3873 นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 5016 และนาย ง่า โชคนิติ วั ดิ์ ผู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 11251 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮา ค์ูเปอร์  
เอบีเอเอ  จ ากัด เป็นผู้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจ อบ และแ ดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยผู้ อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณ มบัติตามข้อก าหนดของ
 านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีคุณ มบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน            

ที่ ทจ. 75/2561 (ฉบับท่ี 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ซ่ึงก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนผู้ อบ
บัญชี ในกรณีที่ผู้ อบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่ อบทาน หรือตรวจ อบและแ ดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว              
7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ บริษัทจะแต่งตั้งผู้ อบบัญชีรายนั้นเป็นผู้ อบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่าง
น้อย 5 รอบปีบัญชี  

นางอนุทัย ภูมิ ุรกุล ผู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873  
เป็นผู้ อบบัญชีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวนรวม 3 ปี ตั้งแต่ ปี 2563 - 2565 

(หลังประกาศฯ ท่ี ทจ. 75/2561 (ฉบับท่ี 14) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562)  
นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016  
เป็นผู้ อบบัญชีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ านวนรวม 4 ปี ตั้งแต่ปี2559 - 2562  
นาย ง่า โชคนิติ วั ดิ์ ผู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251  
ไม่เคยเป็นผู้ อบบัญชีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ผู้ อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีความเป็นอิ ระ ไม่มีความ ัมพันธ์ หรือ ่วนได้เ ียกับบริษัทฯ/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิ ระในการตรวจ อบ และแ ดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

รองศา ตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ ได้แถลงต่อท่ีประชุมต่อไปว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจ อบเห็นควรเ นอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่า อบบัญชี  าหรับบริษั ทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,566,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จ านวน 690,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 
โดยเป็นค่า อบบัญชีของบริษัทฯ จ านวน 2,501,000 บาท และเป็นค่า อบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 2,065,000 บาท ไม่มี
ค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่า อบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 2566 มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นใน ่วนของการทบทวนและตรวจ อบงบ
การเงินรวมจากจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจ านวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เซิร์ฟ โซลูช่ัน จ ากัด บริษัท เซิร์ฟ เซอร์วิ  โซลูช่ัน 
จ ากัด และบริษัท เซิร์ฟ พีเอ็ม จ ากัด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้ อบบัญชีรายอื่นแล้วพบว่าอยู่ใน
อัตราที่ใกล้เคียงกัน 

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ ่งค าถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย อบถามถึงค่า อบบัญชีที่เพิ่มข้ึนนั้น 
เป็นการเพิ่มข้ึนตามอัตราเดียวกันกับท้องตลาดหรือไม่ จึงขอให้รองศา ตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ เป็นผู้ตอบค าถาม 

รองศา ตราจารย์ ดร. ณัฐชานนท์ ได้ชี้แจงว่า ค่า อบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นนั้น ทางคณะกรรมการตรวจ อบได้
พิจารณาต่อรองค่า อบบัญชี เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะ มและเกิดประโยชน์ ูง ุดแก่บริษัทฯ โดยบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮา ์คู
เปอร์  เอบีเอเอ  จ ากัด ได้เ นอค่า อบบัญชี รวมทั้ง ิ ้น 4 ,566,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 690,000 บาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 17.8 ซ่ึงค่า อบบัญชีที่เพ่ิมข้ึนเกิดจากปริมาณงานเพิ่มข้ึนใน ่วนของการทบทวนและตรวจ อบงบการเงินรวม
จากจ านวนบริษัทย่อยที่เพิ่มข้ึนจ านวน 3 บริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบราคากับบริษัทผู้ อบรายอื่นแล้วพบว่าอยู่
ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ อบบัญชี และค่า อบบัญชี  าหรับบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยประจ าปี 2566 ตามทีไ่ด้เ นอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

ผู้ถือหุ้น อบถามว่า นอกจากค่า อบบัญชีท่ีเพิ่มข้ึนแล้ว ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มข้ึนด้วยหรือไม่ อย่างไร 

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทีมงานกฎหมายภายในบริษัทฯ ที่ดูแลงานกฎหมายด้านการ
ด าเนินโครงการเป็นหลัก กรณีที่บริษัทฯ มีงานอื่นที่นอกเหนือจากด้านโครงการ บริษัทฯ อาจใช้บริการที่ปรึกษากฎหมาย
ภายนอกเพิ่มเติมเป็นกรณีไป  าหรับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายใน ่วนที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
นโยบายรับพนักงานเพิ่มก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแ ดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเ ียงแต่งตั้ง คุณอนุทัย ภูมิ ุรกุล คุณกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ และคุณ ง่า โชคนิติ วั ดิ์ ผู้ อบบัญชีในนาม
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮา ์คูเปอร์ เอบีเอเอ  จ ากัด เป็นผู้ อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2566 พร้อมทั้ง
ก าหนดค่า อบบัญชี  าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 4,566,000 บาท ตามที่เ นอ
ต่อที่ประชุม ซ่ึงการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยเ ียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเ ียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตั ้งนางอนุทัย ภูมิ ุรกุล ผู ้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873   
นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 และนาย ง่า โชคนิติ วั ดิ์ ผู้ อบบัญชีรั บอนุญาตเลขที่ 
11251 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮา ์คูเปอร์  เอบีเอเอ  จ ากัด เป็นผู้ อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้    
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจ อบและแ ดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้ อบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่ ามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮา ์คูเปอร์  เอบีเอเอ  จ ากัด จัดหา
ผู้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮา ์คูเปอร์  เอบีเอเอ  จ ากัด แทนได้ พร้อมทั้งก าหนดค่า อบบญัชี
 าหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2566 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 4,566,000 บาท ด้วยคะแนนเ ียงดังนี้ 

เห็นด้วย 708,005,301 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 250 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเ ียง 0 เ ียง   

บัตรเ ีย 0 เ ียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ามัญประจ าปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น าม
่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่ ุดกับ ่วน 1 ใน 3 และในครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา นายวรพจน์ จรรย์โกมล นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง และนายศิระ อุดล 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นเ นอช่ือบุคคลที่มีคุณ มบัติเหมาะ มเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ผ่านทาง Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดได้เ นอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ  าหรับการแต่งตั้งกรรมการในครั้งนี้ โดย
ความเห็นจากคณะกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการ  4 ท่าน ได้แก่ ดร. ต่อบุญ  
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พ่วงมหา นายวรพจน์ จรรย์โกมล นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง และนายศิระ อุดล ซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และ
พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทก าหนด และมีคุณ มบัติเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะ มกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีคุณ มบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชน มีความรู้
ความ ามารถ และมีประ บการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ 
ประกอบกับกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านมีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออก
หลักทรัพย์ของ  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเ นอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านคือ 
ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา นายวรพจน์ จรรย์โกมล นายแฟรงค์ ฟง คึ ่น เหลียง และนายศิระ อุดล  ให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิม อีกวาระหนึ่ง  าหรับประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 4 ท่านได้จัด ่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมหนัง ือเชิญประชุมแล้ว โดย รุปดังนี้ 

ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา ปัจจุบันอายุ 53 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการอิ ระ ประธานกรรมการบริหารความเ ี่ยง 
กรรมการตรวจ อบ กรรมการก ากับดูแลกิจการ และกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จบการศึกษา
ระดับปริญญาเอก าขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม ( ห าขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ผ่าน
การอบรมหลัก ูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันดร. 
ต่อบุญมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
รวมจ านวน 1 บริษัท แต่มิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอก ารแนบของหนัง อื
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

คุณวรพจน์ จรรย์โกมล ปัจจุบันอายุ 55 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการอิ ระ กรรมการตรวจ อบ กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ และกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยดัลลั  เท็กซั  ประเทศ หรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลัก ูตร Director Certification Program (DCP) 

จาก มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณวรพจน์ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น จ านวน 1 

บริษัท และได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจ านวน 2 บริษัท แต่มิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอก ารแนบของหนัง ือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเ นอช่ือให้เป็นกรรมการอิ ระทั้ง 2 ท่าน มีคุณ มบัติเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิ ระ 

คุณแฟรงค์ ฟง คึ ่น เหลียง ปัจจุบันอายุ 46 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการ รองประธานกรรมการคนที ่ 2 

กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม จบการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศา ตร์ าขาการวิจัยเชิงปฏิบตักิาร 
London School of Economics and Political Science, ประเทศอังกฤษ รวมทั ้งได้ผ่านการอบรมหลัก ูตร Director 

Accreditation Program (DAP) จาก มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณแฟรงค์มิได้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น และด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจ านวน 19 บริษัท แต่
มิได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอก ารแนบของหนัง ือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

คุณศิระ อุดล ปัจจุบันอายุ 51 ปี ด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหารความ
เ ี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ายงานพัฒนาธุรกิจ 2 จบการศึกษาระดับปริญญาโท าขาบริหารธุรกิจ 
ถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งได้ผ่านการอบรมหลัก ูตร Director Accreditation 

Program (DAP) จาก มาคม ่งเ ริม ถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบันคุณศิระมิได้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
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ทะเบียนอื่น และด ารงต าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนรวมจ านวน 7 บริษัท แต่มิได้ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอก ารแนบของหนัง ือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับการแต่งตั้งกรรมการตามที่ได้เ นอให้ท่ีประชุมพิจารณา  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแ ดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเ ียงอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่กล่าวข้างต้น โดยลงคะแนนเ ียง
เลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์การลงคะแนนเ ียงท่ีได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเข้า ู่วาระการประชุม ซ่ึงมติในวาระ
นี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเ ียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเ ียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 4 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามเดิม อีกวาระหนึ่ง ดังนี้  

1. เลือกตั้งให้ ดร.ต่อบุญ พ่วงมหา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิ ระ ประธานกรรมการบริหารความ
เ ี่ยง กรรมการตรวจ อบ กรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

2. เลือกตั้งให้ นายวรพจน์ จรรย์โกมล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิ ระ กรรมการตรวจ อบ กรรมการ
รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากับดูแลกิจการ ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

3. เลือกตั้งให้ นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร ของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง 

4. เลือกตั้งให้ นายศิระ อุดล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการความยั่งยืน กรรมการบริหาร
ความเ ี่ยง และกรรมการบริหาร ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเ ียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา  

ประชุมและออกเ ียงลงคะแนน ดังนี ้

รายนามกรรมการ เห็นด้วย  

ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย 

ร้อยละ 

งดออก
เ ียง 

บัตรเ ีย 

ร้อยละ 

1. ดร. ต่อบุญ พ่วงมหา 708,005,301 

(100.0000%) 

250 

(0.0000%) 

0 

 

0 

- 

2. นายวรพจน์ จรรย์โกมล 708,005,301 

(100.0000%) 

250 

(0.0000%) 

0 

  

0 

- 

3. นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง 708,005,301 

(100.0000%) 

250 

(0.0000%) 

0 

  

0 

- 

4. นายศิระ อุดล 708,005,261 

(100.0000%) 

290 

(0.0000%) 

0 

  

0 

- 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

ประธานฯ ได้แถลงที่ประชุมว่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้
พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักเกณฑ์ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอุต าหกรรมเดียวกัน พิจารณาจาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ การขยายตัวของธุรกิจ 
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ความ  าเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ จึงเห็นควรเ นอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการแต่ละคณะประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ค่าตอบแทนประจ าปี  

• ให้คงค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจ อบ เท่ากับปี 2565 ที่ผ่าน
มา ดังนี ้
- ค่าตอบแทนของประธานกรรมการจ านวน 220,000 บาทต่อปี และกรรมการจ านวน 200,000 บาท 

ต่อคนต่อปี 
- ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจ อบจ านวน 1,000,000 บาทต่อปี และกรรมการตรวจ อบ

จ านวน 900,000 บาท ต่อคนต่อปี 
• ยกเลิกการจ่ายค่าตอบแทนประจ าปีของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการ รรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเ ี่ยง 

ดังนั้น เมื่อค านวนเป็นจ านวนเงินที่จ่ายค่าตอบแทนรายปีให้กับกรรมการ โดยค านวนจากจ านวนกรรมการ
ปัจจุบัน 10 ท่านแล้วนั้น บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายปีให้กับกรรมการลดลงจ านวน 500 ,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8 

ค่าเบ้ียประชุม 

• ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจ อบ จากจ านวน 25,000 บาทต่อ
ครั้ง เป็นจ านวนท่านละ 30,000 บาทต่อครั้ง 

• ให้คงค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการตรวจ อบ จ านวน 25,000 บาทต่อคนต่อครั้ง 
• ก าหนดค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการก ากับดูแล

กิจการ และประธานกรรมการบริหารความเ ี่ยง จ านวน 30,000 บาท ต่อครั้ง  
• ก าหนดค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากับดูแลกิจการ และ

กรรมการบริหารความเ ี่ยง จ านวน 25,000 บาท ต่อคนต่อครั้ง 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายปี ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้น ่งค าถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยขอให้บริษัทฯ เปรียบเทียบค่าตอบแทน
กรรมการระหว่างรูปแบบเดิมกับรูปแบบท่ีก าลังจะพิจารณาว่ามีความต่างกันอย่างไร และเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละเท่าไร 

คุณพรรณี ได้ชี้แจงว่า  าหรับรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนค่าตอบแทนกรรมการระหว่างรูป
แบบเดิมกับรูปแบบใหม่ที่ก าลังจะพิจารณานั้น บริษัทฯ ได้น าเ นอรายละเอียดตารางเปรียบเทียบไว้ในหนัง ือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นวาระที่ 7 โดยบริษัทฯ ได้แบ่งการเปรียบเทียบข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการเป็น “ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม”  
โดย ามารถ รุปได้ดังนี้  

จากตารางค่าตอบแทนรายปี แ ดงให้เห็นถึงจ านวนค่าตอบแทนรายปีรูปแบบใหม่ที ่ก าลังขอให้ผู ้ถือหุ้น
พิจารณานั้น ปรับลดลงจากรูปแบบเดิมจ านวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 โดยค านวนจากจ านวนกรรมการ 10 ท่าน ณ 
ปัจจุบัน และจากตารางค่าเบี้ยประชุม ได้มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจ อบ
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จ านวน 5,000 บาทต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 20 นอกจากนี้ได้ก าหนดเพิ่มค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย 
คณะกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเ ี่ยง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการที่ประจ าปี 2566 ตามที่ได้เ นอใหท้ี่
ประชุมพิจารณา  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแ ดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเ ียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ซ่ึงการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเ ียงไม่
น้อยกว่า องใน ามของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม ดังนี ้

ค่าตอบแทนรายปี 
คณะกรรมการบริษัท   
  ประธานกรรมการ 220,000 บาท/ป ี
  กรรมการ 200,000 บาท/คน/ป ี

คณะกรรมการตรวจ อบ   
  ประธาน 1,000,000 บาท/ป ี

  กรรมการ 900,000 บาท/คน/ป ี

คณะกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - บาท/คน/ป ี

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ - บาท/คน/ป ี
คณะกรรมการบริหารความเ ี่ยง - บาท/คน/ป ี

ค่าเบี้ยประชุม 

คณะกรรมการบริษัท   
  ประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง 
  กรรมการชาวไทย 25,000 บาท/คน/ครั้ง 
  กรรมการชาวต่างชาติ* 55,000 บาท/คน/ครั้ง 
คณะกรรมการตรวจ อบ   
  ประธาน 30,000 บาท/ครั้ง 
  กรรมการ  25,000 บาท/คน/ครั้ง 
คณะกรรมการ รรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
  ประธาน 30,000 บาท/ครั้ง 
  กรรมการ  25,000 บาท/คน/ครั้ง 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   
  ประธาน 30,000 บาท/ครั้ง 
  กรรมการ  25,000 บาท/คน/ครั้ง 
คณะกรรมการบรหิารความเ ีย่ง   
  ประธาน 30,000 บาท/ครั้ง 
  กรรมการ  25,000 บาท/คน/ครั้ง 

(*หมายเหตุ กรณทีี่กรรมการชาวตา่งชาติเดนิทางมาประชุมด้วยตนเองจะได้รับค่าเบ้ียประชุม 55,000 บาท/คน/ครั้ง  
แต่ถ้าเข้ารว่มการประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนกิ ์จะไดร้ับค่าเบ้ียประชุม 25,000 บาท/คน/ครั้ง) 
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ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 ด้วยคะแนนเ ียงไม่น้อย
กว่า องใน ามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้ 

เห็นด้วย 702,005,261 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 99.1525 

ไม่เห็นด้วย 290 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเ ียง 6,000,000 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 0.8475 
บัตรเ ีย 0 เ ียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทฯ  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด 

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร ได้แถลงต่อที ่ประชุมว่า เพื ่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ อดคล้องกับ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (ฉบับที่ 4) ซ่ึงได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และมีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ซึ่งก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัด ามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิก ์ในการประชุม
คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัด ่งหนัง ือหรือเอก าร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลด
ภาระและอ านวยความ ะดวกในการประกอบกิจการของบริษัทมหาชนจ ากัดและประชาชน รวมไปถึงเพื่อเป็นการเพิ่มขีด
ความ ามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเ นอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 

ข ้อ  25  ประธานกรรมการเป ็นผ ู ้ เ ร ียกประชุม
คณะกรรมการ 

ถ้ากรรมการตั้งแต่ องคนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซึ ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการก าหนดวันประชุม
ภายใน ิบ ี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ข ้ อ  25  ประธานกรรมการ เป ็นผ ู ้ เ ร ี ยกประชุ ม
คณะกรรมการ 

กรณีมีเหตุอัน มควรหรือเพื่อรักษา ิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท ถ้ากรรมการตั้งแต่ องคนขึ้นไปร้องขอให้
เรียกประชุมคณะกรรมการโดยต้องระบุเร่ืองและเหตุผล
ที ่จะเ นอให้ที ่ประชุมพิจารณาไปด้วย ให้ประธาน
กรรมการหรือผู้ซึ ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรม
การก าหนดวันประชุมภายใน ิบ ี่วัน นับแต่วันที่ได้รับ
การร้องขอ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ด าเนินการตามวรรค อง 
กรรมการซึ ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและก าหนดวัน
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื ่องที ่ร้องขอได้
ภายใน ิบ ี่วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
อง 

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รอง
ประธานกรรมการคนท ี ่หน ึ ่ ง เป ็นผ ู ้ เ ร ียกประชุม
คณะกรรมการ และหากรองประธานกรรมการคนที่หน่ึง
ไม่ ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการคน
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ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 
ที่ องปฏิบัติหน้าที ่แทน ในกรณีที ่ไม่มีรองประธาน
กรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ องคนขึ้นไป
อาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้ 

ข้อ 28 ในการเร ียกประชุมคณะกรรมการ ให้
ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ่งหนัง ือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา ิทธิ
ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น 
และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

ข้อ 28 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ ่ง
หนัง ือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า ามวัน
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา
ิทธิประโยชน์ของบริษัท หรือในกรณีกรรมการได้แจ้ง

ความประ งค์หรือยินยอมให้ ่งหนัง ือนัดประชุมโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิก ์ จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิก ์หรือวิธีการอื่นใด และก าหนด
วันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

 

ข้อ 32 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่าง
น้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อัน
เป็น  านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ 
ณ ที ่อ ื ่นใดตามที ่ประธานกรรมการหรือผู ้ซึ ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

 

ประธานในที่ประชุมอาจจัดการประชุมคณะกรรมการ
ผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อย
หนึ่งใน าม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม
แห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม
ต้องอยู่ในราชอาณาจักรขณะที่มีการประชุม 

การประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ตามวรรค ามต้องมี
กระบวนการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้าน าร นเทศ 
โดยให้มีการบันทึกเ ียงหรือทั้งเ ียงและภาพแล้วแต่
กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลา
ที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไป
ตามประกาศ กระทรวงเทคโนโลยี าร นเทศและการ
ื่อ าร เรื่อง มาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของ

การประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2557 และหรือ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในอนาคต 

ข้อ 32 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่าง
น้อย 3 เดือนต่อคร้ัง 

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อัน
เป็น  านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ 
ณ ที ่อ ื ่นใดตามที ่ประธานกรรมการหรือผู ้ซ ึ ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

 

การประช ุมคณะกรรมการอาจด  าเน ินการผ ่ าน ื่ อ
อิเล็กทรอนิก ์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
ประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ก็ได้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่า
ที ่ตั ้งของ  านักงานใหญ่ของบริษัทเป็น ถานที่จัดการ
ประชุม โดยการประชุม ผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ตามที่กฎหมายก าหนด 
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ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุม
ผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ ในการ ่งหนัง ือเชิญประชุม
และเอก ารประกอบการประชุม ามารถด าเนินการ
ตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับ
เกี ่ยวกับการประชุมนั้นได้ก าหนดไว้ หรือจะ ่งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิก ์แทนก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้อง ่งตาม
ระยะเวลาตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัท
ก าหนดไว้ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่าน
ื่ออิเล็กทรอนิก ์ ในการ ่งหนัง ือเชิญประชุมและ

เอก ารประกอบการประชุม ามารถด าเนินการตาม
วิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับ
การประชุมนั้นได้ก าหนดไว้ หรือจะ ่งโดยจดหมาย
อิเล็กทรอนิก ์แทนก็ได้ แต่ทั้งน้ี ต้อง ่งตามระยะเวลา
ตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ 
 

ข้อ 35  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุม ามัญประจ าปี ภายใน ี่เดือนนับแต่วัน
ิ้น ุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิ ามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิ ามัญเมื่อใดก็ได้ ุดแต่จะเห็น มควร ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ
ิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า

หนัง ือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิ ามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที ่ขอให้เร ียกประชุมไว้ให้ช ัดเจนใน
หนัง ือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน ี่ ิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับหนัง ือจากผู้ถือหุ้น  
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรค าม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน ี่ ิบห้า
วันนับแต่วันครบก าหนดก าหนดระยะเวลาตามวรรค
าม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ ้นที่

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
และอ านวยความ ะดวกตาม มควร  

 

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้น
เป็นการประชุม ามัญประจ าปี ภายใน ี่เดือนนับแต่วัน
ิ้น ุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู ้ถือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิ ามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิ ามัญเมื่อใดก็ได้ ุดแต่จะเห็น มควร ผู้ถือหุ้นคนหน่ึง
หรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ิบ
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั ้งหมด จะเข้าชื ่อกันท า
หนัง ือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิ ามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที ่ขอให้เร ียกประชุมไว ้ให้ช ัดเจนในหนัง ือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายใน ี่ ิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนัง ือจากผู้ถือหุ้น  
 

ในกรณีที ่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรค าม ผู ้ถือหุ ้นทั ้งหลายซ่ึง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้น
ตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน ี่ ิบห้า
วันนับแต่วันครบก าหนดก าหนดระยะเวลาตามวรรค าม 
ในกรณีเช ่นนี ้ ให ้ถ ือว ่าเป ็นการประชุมผ ู ้ถ ือห ุ ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความ ะดวกตาม มควร ในการเรียกประชมุอาจ
จัด ่งหนัง ือนัดประชุมไปยังผู ้ถือหุ้นโดยวิธีการทาง
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค ี่คร้ังใดจ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนด
ไว ้ ในข ้อ 38 ผ ู ้ถ ือหุ ้นตามวรรค ี ่จะต ้องร ่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อัน
เป็นท ี ่ต ั ้ง  าน ักงานใหญ่ของบริษ ัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียงหรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

อิเล็กทรอนิก ์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นน้ันได้แจ้งความประ งค์
หรือความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค ี่ครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรค ี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในคร้ัง
น้ันให้แก่บริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็น
ที่ตั้ง  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

การประช ุ มผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ น อ าจด  า เ น ิ นก าร ผ ่ าน ื่ อ
อิเล็กทรอนิก ์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
ประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ก็ได้ และให้ถือที่ตั้งของ
 านักงานใหญ่ของบริษัทเป็น ถานที่จัดการประชุม
 าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์น้ัน 

โดยการประชุมผ่าน ื ่ออิเล็กทรอนิก ์ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่าน ื่ออิเล็กทรอนิก ์ตามที่กฎหมายก าหนด 

 

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนัง ือนัดประชุม ระบุ ถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื ่องที ่จะเ นอต่อที่
ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม มควร โดยระบุให้
ชัดเจนว่าเป็นเรื ่องที ่จะเ นอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัด ่งให้ผู ้ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวน ัดประช ุมใน
หนัง ือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน 

ข้อ 36 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
จัดท าเป็นหนัง ือนัดประชุมหรือนัดประชุมโดย ่ง
หนัง ือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ์ ในกรณี
ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประ งค์หรือยินยอมให้ ่งหนัง ือ
นัดประชุมด้วยวิธีการน้ัน ระบุ ถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเ นอต่อที่ประชมุพร้อม
ด้วยรายละเอียดตาม มควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่จะเ นอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา
แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื ่องดังกล่าวและจัด ่งให้ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียน
ทราบ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาค า
บอกกล่าวนัดประชุมในหนัง ือพิมพ์หรือโฆษณาทาง ื่อ
อิเล็กทรอนิก ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน 
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ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเ ียงแทน
ตน ในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้อง
ท าเป็นหนัง ือตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และ
มอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการ
ก าหนด ณ ถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นออกเ ียงแทน
ตน ในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ การมอบฉันทะนั้นจะท า
เป็นหนัง ือตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด และมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการหรือผู ้ที ่ประธานกรรมการ
ก าหนด ณ ถานที ่ประชุมก่อนผู ้ร ับมอบฉันทะเข้า
ประชุมหรือการมอบฉันทะน้ันอาจด าเนินการโดยวิธกีาร
ทางอิเล็กทรอนิก ์ที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้แทน
ก็ได้ว่าการมอบฉันทะน้ันได้ด าเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนก าหนด 

 

รวมทั้งมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ร่วม มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และให้มีอ านาจในการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค า  
ในข้อบังคับบริษัทฯ และเอก ารที่เกี่ยวข้อง ตามค า ั่งหรือค าแนะน าของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด เพื่อให้เป็นไป 

ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ไม่กระทบต่อ าระ  าคัญ
ของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่ได้รับอนุมัติ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 
32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดตามที่คุณอรรถวิทย์ได้ช้ีแจงไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแ ดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงคะแนนเ ียงอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 
ของบริษัทฯ ซ่ึงการลงมติต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเ ียงไม่น้อยกว่า ามใน ี่ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมี ิทธิออกเ ียง  

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 25 ข้อ 28 ข้อ 32 ข้อ 
35 ข้อ 36 และ ข้อ 37 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเ ียงไม่น้อยกว่า ามใน ี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี ทิธิออกเ ยีงดังนี ้

 

 

 

วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืน ๆ 

เนื่องจากไม่มีวาระจะเ นอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกา ให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแ ดงความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

ผู้ถือหุ้น อบถามถึง ถานะปัจจุบันของโครงการอ ังหาริมทรัพย์ท่ีประเทศอังกฤษ 

เห็นด้วย 708,005,301 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 250 เ ียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเ ียง 0 เ ียง คิดเป็นร้อยละ  

บัตรเ ีย 0 เ ียง คิดเป็นร้อยละ - 
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คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า โครงการอ ังหาริมทรัพย์ที่ประเทศอังกฤษ เป็นโครงการที่บริษัทฯ ด าเนินการเพื่อ
กระจายความเ ี่ยงจากการลงทุนในประเทศ โดยบริษัทฯ ลงทุนซื้ออพาตเมนท์จ านวน 70 ยูนิต ซึ่งปัจจุบัน ามารถจ าหน่ายได้
เกือบหมด คงเหลืออีกประมาณ 10 กว่ายูนิต โดยยูนิตที่ เหลือดังกล่าว บริษัทฯ น ามาปล่อยเช่า คิดเป็นอัตราผลตอบแทน
เท่ากับร้อยละ 6 ซึ่งเป็นอัตรา ่วนที่น่าพอใจ  าหรับบริษัทฯ ทั้งนี้จาก ภาวะโควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตัด ินใจ
ชะลอการลงทุนเพิ่ม เนื่อง ภาพเศรษฐกิจของอ ังหาริมทรัพย์ยังไม่คงที่ ประกอบกับราคาอ ั งหาริมทรัพย์ที่อังกฤษยังไม่
ปรับตัวลดลง บริษัทฯ คาดว่าเมื่อ ภาวะโควิดได้หายไปอย่าง ิ้นเชิง และ ภาพเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดีขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณา
กลับเข้าไปลงทุนต่อไปอีกครั้ง 

ผู้ถือหุ้น อบถามว่า บริษัทฯ มีแผนจะเพิ่ม ัด ่วน recurring income เช่นโรงแรม หรือ งานนิติบุคคล หรือไม่ 
อย่างไร 

คุณธงชัย ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่ได้โอนกรรม ิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นจ านวนมาก บริษัทฯ จึงมี
แนวคิดขยายการลงทุนในธุรกิจบริหารงานนิติบุคคล ซึ่งล่า ุดบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ในนาม บริษัท เซิร์ฟ โซลูช่ัน 
จ ากัด เพื่อเข้ามาท าหน้าที่นี้ โดยบริษัท เซิร์ฟ โซลูชั่น จ ากัด เป็นการถือหุ้นร่วมกันกับทีมงานที่บริษัทฯ เคยได้ร่วมงานกันมา
ก่อน จากที่ได้เห็นผลงานที่ท างานด้วยกันมา บริษัทฯ จึงได้ขยายการลงทุนโดยเพิ่ม ัด ่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยใหม่ และ
โอนย้ายทีมงานเดิมมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนระยะปานกลางถึงระยะยาวที่จะผลักดันให้การลงทุนเพิ่ม
ในบริษัทย่อยใหม่นี้เติบโตขึ้นภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไป 

ผู้ถือหุ้น อบถามว่า ใบ  าคัญแ ดง ิทธิในการจองซื้อหุ้น ามัญ ของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 2 (Noble-w2) จะครบก าหนดภายในเดือนมกราคม 2567 หากการแปลง ภาพไม่ครบจ านวน บริษัทฯ จะมี
ผลกระทบอย่างไร  

คุณอรรถวิทย์ ได้ช้ีแจงว่า จาก ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ไม่ ามารถควบคุม ดังนั้นบริษัทฯ เองก็
ไม่ได้พึ่งพิงการเพิ่มทุนจากการแปลง ภาพ Noble-w2 เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ มีแผนที่จะเร่งด าเนินการขายโครงการให้
รวดเร็วขึ ้น รวมถึงเร่งการขายใน ่วนของ commercial area ไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนั้นจะเร่งเพิ่ม ัด ่วน recurring 

income ให้เพิ่มขึ้น 

ผู้ถือหุ้น อบถามถึงเป้าหมายของ Gross Profit Margin ของปีนี้ประมาณเท่าไร 

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายของ Gross Profit Margin ของปี 2566 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 
30 – 35 โดยถ้าเป็นโครงการในแนวราบจะมีอัตรา ่วน Gross Profit Margin ที่ต ่ากว่าโครงการคอนโดมิเนียม แต่โครงการใน
แนวราบจะให้อัตราผลตอบแทน IRR ใน ัด ่วนท่ี ูงกว่า โครงการคอนโดมิเนียม 

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีค าถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม
เวลา 12.15 น.  
 

 

 

_________________________________ประธานท่ีประชุม  
(นาง าวพรรณี ชัยกุล) 




